

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม)

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๖
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย) อนุมัติในหลักการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่มีที่อยู่อาศัยประสบอุทกภัย หรือไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ลาในช่วงที่ยังเกิดอุทกภัยได้โดยไม่ถือเป็นวันลาตามนัยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นั้น เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยยังคงมีความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติดังนี้

๑. อนุมัติในหลักการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่มีที่อยู่อาศัยประสบอุทกภัย หรือไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติเพื่อมาปฏิบัติงานได้ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ลาในช่วงที่ยังเกิดอุทกภัยได้โดยไม่ถือเป็นวันลาตามนัยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาในกรณีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อสามารถเดินทางมาปฏิบัติราชการได้ให้ยื่นใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาโดยเร็ว

๒. ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ต่ออายุ หรือเรียกชำระค่าธรรมเนียม และค่าบริการตามเวลาที่กำหนด พิจารณาผ่อนผัน/ขยายเวลาการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย หรืออาจพิจารณาค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ ได้ตามแต่กรณี โดยถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ให้นำหน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดพื้นที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสม

๔. ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการต่างๆ ในการพิจารณาอนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุทกภัยลาหยุดในช่วงที่ยังเกิดอุทกภัย โดยไม่ต้องเป็นวันลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th